
  รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลวาปปทุม 

รวมกับประชาคมระดับตําบล 
วันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. 

ณ หองประชุมบัวชมพูพิลาส ช้ัน 2 สํานักงานเทศบาลตําบลวาปปทุม 
-------------------------- 

 
ผูมาประชุม 
1. นายประภาส  กิจจินดาโอภาส      นายกเทศมนตรี  ประธานกรรมการ 
2. นายอัศนีย  สังขศิลา       รองนายกเทศมนตรี กรรมการ 
3. นายสาโรช  สุทธิจักร       รองนายกเทศมนตรี กรรมการ 
4. นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล      สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
5. นายสมจิต  ปตตานัง       ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
6. นายจักรกฤษณ อนุฤทธิ์  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวาปปทุม ผูแทนภาคสวนราชการ กรรมการ 
7. พ.ต.ท ทวีป  สืบสุนทร  ผูแทน ผกก.สภ.อ.วาปปทุม  ผูแทนภาคสวนราชการ กรรมการ 
8. รอง ผอ.สุรเชษฐ  โคตรพัฒน ผูแทน ผูอํานวยการโรงเรียนวาปปทุม ผูแทนภาคสวนราชการ กรรมการ 
9. นางกันจณา  ปวงประชัน  ผูแทน ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองวาปปทุม ผูแทนภาคสวนราชการ กรรมการ 
10. นายทองสุข  กนกหงษ ผูแทน เจาพนักงานท่ีดิน สาขาวาปปทุม ผูแทนภาคสวนราชการ กรรมการ 
11. นางนิลวรรณ  ทองพูล ผูแทน สาธารณสุขอําเภอวาปปทุม  ผูแทนภาคสวนราชการ กรรมการ 
12. นางจันทรเพ็ญ  พิมสอน      ผูแทนประชาคม  กรรมการ 
13. นางจิรพันธ  เทศนิติกุล      ผูแทนประชาคม  กรรมการ 
14. นางสมสมัย  จันดกีระยอม      ผูแทนประชาคม  กรรมการ 
15. นางปญจทรัพย  สีหาบุญลี      ผูแทนประชาคม  กรรมการ 
16. นายไพบูลย  ธิมาศ       ผูแทนประชาคม  กรรมการ 
18. นางยุพา  ปาปะโพธิ์       ผูแทนประชาคม  กรรมการ 
19. พ.อ.ต.สมพงษ โชติชื่น      ปลัดเทศบาล    กรรมการ/เลขานุการ 
20.นางปรินดา รักษมณี       หัวหนาสํานักปลัด กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
21. นางจุฑามาศ  ปะริตวา    หัวหนาฝายยุทธศาสตรฯ     กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. นายนรินทร  สัจจวาณิชย    ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นางมนัสนันท  ตันติกุลวัฒนกิจ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
3. นายกฤษณธนพันธ  จันทเขต    สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
4. นางราตรี  ภูมาศ     สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
5. นายสุรนิตย  ปตตานี     สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
6. นายทองมาก  ปะโคทัง    สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
7. นายชาติชาย  สุวรรณพันธุ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
8. นายสินธุ  แสงเนตร     ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
9. นายสมบูรณ  ศรีกุลบุตร    ผูอํานวยการกองชาง 
10. นางอุมาพร  มุงชู     ผูอํานวยการกองคลัง 
11. นางรัชนี  พิลุน     ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
12. นางศิริวรรณ  ศรีกุลบุตร    หัวหนาฝายอํานวยการ 
13. นางสาวนริศราภรณ  โยวะ    หัวหนาฝายสงเสริมและสวัสดิการสังคม 
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14. นางสาวปยนุช  กิจจินดาโอภาส   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
15. นายกฤษณพล  พรรณศิลป    เจาพนักงานธุรการ 
16. นางสาวอิศราลักษณ  พิมพวิชัย   จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 
17. นางบัวเรน  กูลแกว     พนักงานจาง 
18. นางสาวปทมาพร  ปติวัน    พนักงานจาง 
19. นางสาวเกวลิน  เปลวเฟอง    พนักงานจางเหมา 
20. นางสาวกีรติญา  ยืนสุข    พนักงานจางเหมา 
21. นางสาวภคนันท  อินละคร    พนักงานจางเหมา 
22. นางสาวพัชรี  ปุริศรี     พนักงานจางเหมา 
23. นายสุคินทร  จันทะแสง    ผูใหญบาน หมู 3 
24. นายวัชรชัย  ผดาวรรณ    ผูใหญบาน หมู 4 
25. นางกฤติลักษณ  แซฮอ    ประธานชมุชนสําโรง 
26. นางอรุณศรี  บุบผารัตน    ประธานชมุชนสําโรง 
27. นางนภัสวรรณ  ใตศรีโคตร    ประธานชุมชนเมืองวาปปทุม 
28. นางยุวนิช  คุณสีขาว     อาสาสมัครสาธารณสุข 
29. นายวิรัช  วรรณพนม     อาสาสมัครสาธารณสุข 
30. นางรื่น  แสนวงษ     อาสาสมัครสาธารณสุข 
31. นางทิพยวรา  บุญศิริรักษ    อาสาสมัครสาธารณสุข 
32. นางสาวประเทือง  ชัยสะหับ    อาสาสมัครสาธารณสุข 
33. นางบุษบา  ทองภูวงษ    อาสาสมัครสาธารณสุข 
34. นางวิภา  บาริศรี     อาสาสมัครสาธารณสุข 
35. นายเจียม  เทียมสม     อปพร. 
36. นายสุวัตร  โลหกุล     อปพร. 
37. นายสงา  ศิลารัตน     เครือขายการเงินของชุมชน 
38. นายบุญสงค  นิลมาลา    เครือขายการเงินของชุมชน 
39. นางพรวฤนท  ภูมาศ     ผูแทนกลุมอาชีพ 
 
ผูไมมาประชุม 
1. นายเพ่ิมศักดิ์  จันทศิลป    ลากิจ 
2. นายโกศล  ปะกิระณะ     ลากิจ 
3. ผูอํานวยการโรงพยาบาลวาปปทุม   ติดภารกิจ 
4. เกษตรอําเภอวาปปทุม     ติดภารกิจ 
5. ทองถ่ินอําเภอ วาปปทุม    ติดภารกิจ 
 
  เปดประชุม   09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส 
ประธานกรรมการ 

     วันนี้เปนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลวาปปทุมและประชาคมระดับ
ตําบล ถือโอกาสประชุมพรอมกันท้ัง 2 คณะ เนื่องจากเปนเรื่องเดียวกันพิจารณาพรอมกัน 

 
           /ระเบียบวาระท่ี 2...  
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลวาปปทุม 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส 
ประธานกรรมการ 

     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลวาปปทุม ครั้ง ท่ี 
1/2565  เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 ขอใหคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลทุกทาน 
ตรวจดูรายงานการประชุม ท่ีไดใหไปแลว มีทานใดจะเสนอแกไข เพ่ิมเติม เชิญครับ  
     หากไมมีแกไข เพ่ิมเติม ขอมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  
ครั้งท่ี ๑/๒๕65 เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 

มติท่ีประชุม มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือ
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส 
ประธานกรรมการ 
 

   - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส 
ประธานกรรมการ 
 

4.1.พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
     เรียนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลวาปปทุมทุกทาน ดวยทางเทศบาลตําบลวาป
ปทุมไดมีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินครั้งท่ี 1/2565  ขอเชิญฝายเลขานุการ
นําเสนอ  ขอระเบียบ เชิญครับ 

พ.อ.ต.สมพงษ  โชติชื่น 
เลขานุการ 

.....เรียนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลวาปปทุมทุกทาน สืบเนื่องจากเทศบาลตําบล
วาปปทุมไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566 – 2570 เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 
2564 ไปแลวนั้น ยังมีโครงการหรือกิจกรรมหลายๆโครงการท่ีมีความจําเปนตองดําเนินการ
และยังไมไดบรรจุในแผนพัฒนา เนื่องจากประมาณการรายรับท่ีมีอยูอยางจํากัด แต
งบประมาณท่ีทางเทศบาลฯไดรับการจัดสรร จะมีจากหลายสวน ไมวาจะเปน งบจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไปหรือการของบอุดหนุนเฉพาะกิจจากรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมถึงงบประมาณท่ีคาดหวังวาจะขอรับสนับสนุนจากกระทรวงตางๆท่ีเก่ียวของ ซ่ึงตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ขอ 22/1 เพ่ือประโยชนของประชาชน การ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเลขาฯทองถ่ินใหเปน อํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความ
เห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปด
ประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบ วันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศใช 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส 
ประธานกรรมการ 

ขอใหคณะกรรมการทุกทาน  พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้ ง ท่ี  1/2565 ขอเชิญทุกทานพิจารณาไป ทีละสวน ทีละหนา/มี
คณะกรรมการ ทานใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติม เชิญเสนอครับ 
 

            /ตามระเบียบ...  
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พ.อ.ต.สมพงษ  โชติชื่น 
เลขานุการ 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 2548 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2561(ฉบับท่ี 3) ขอ 22 
     ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน เ พ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ิน
พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ิมเติม สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงราง
แผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาตามมาตรา 46 แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย เม่ือแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศใช พรอมปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 
     ซ่ึงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 7/2565 มีโครงการท่ีเพ่ิมเติม จํานวน 1 โครงการ 
และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2565 จํานวน 12 
โครงการ โดยคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาทองถ่ินไดประชุม เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 
2565  
     ขอเชิญคณะกรรมการทุกทานไดดูเอกสารรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดใหกับทุกทานแลว 
และรวมกันพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 
7/2565 
     เชิญคณะกรรมการทุกทานรวมพิจารณาไปทีละสวน เชิญครับ 
     สวนท่ี 1 หลักการและเหตุผล 
     สวนท่ี 2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
     สวนท่ี 3 บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา 
มีโครงการท่ีเพ่ิมเติมจํานวน 1 โครงการ 
1. โครงการตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลวาปปทุมหลังปจจุบัน อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ชั้น พ้ืนท่ีรวม 136 ตร.ม. เพ่ือรองรับการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ซ่ึง
จะมีพ้ืนท่ีกวางขวางมากข้ึน งบประมาณ 1,405,000 บาท 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส 
ประธานกรรมการ 

สาเหตุท่ีไดมีการปรับแผน เนื่องจากท่ีผานมาไดทําโครงการขอกูเงิน ก.ส.ท. สงไปจังหวัด
มหาสารคาม เม่ือทางจังหวัดฯไดพิจารณาแลวไดสงเรื่องกลับมาเพ่ือใหปรับปรุงโครงการใหม 
มีหลายโครงการท่ีทางจังหวัดฯแนะนําใหเราถอนออกและทําโครงการใหม จึงไดพิจารณาทํา
โครงการตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาลฯ นี้ข้ึนมา เพ่ือรองรับการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนท่ีเพ่ิมมากข้ึน และรองรับขาราชการท่ีรับยาย แตงตั้งใหมมาเพ่ิมอีก ท้ังนี้ใช
งบประมาณ 1,405,000 บาท  
 

มีคณะกรรมการทานใดจะเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไมเขาใจสวนไหน สามารถสอบถาม
ไดเลยนะครับ  
 

ถาไมมีขอมติท่ีประชุมเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 
7/2565 

 
            /ท่ีประชุมมีมต.ิ..  
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 

7/2565 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส 
ประธานกรรมการ 

    วาระท่ี 4.2. พิจารณาเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕65) 
เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565  เทศบาลตําบลวาปปทุม  
     เชิญทางเลขานุการนําเสนอขอระเบียบแผนพัฒนาทองถ่ิน และโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2565 

พ.อ.ต.สมพงษ  โชติชื่น 
เลขานุการ 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 2548 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2561(ฉบับท่ี 3) ขอ 22/1 
    ขอ 22/1 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปน 
อํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงราง
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ี เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย เม่ือ
แผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังกลาว
ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอย
กวาสามสิบ วันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช” 
    ขอเชิญคณะกรรมการทุกทานรวมพิจารณา ไปทีละสวนเชิญครับ 
          สวนท่ี  ๑  หลักการและเหตุผล 
          เพ่ือใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน จึงมี
ความจําเปนตองจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ครั้งท่ี 1/2565 ท้ังนี้เพ่ือนําไปใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆตามระเบียบกฎหมายตอไป 
          สวนท่ี  ๒  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
          ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน 
2 โครงการ งบประมาณ 6,000,000 บาท 
          สวนท่ี  3  บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.โครงการกอสรางอาคารยิมเนเซ่ียมเทศบาลเทศบาลตําบลวาปปทุม เพ่ือกอสรางอาคาร
ยิมเนเซ่ียมแทนหลังเดิมท่ีชํารุดทรุดโทรม ขอความเดิม งบประมาณ 3,600,000 บาท 
ขอความใหม งบประมาณ 4,000,000 บาท เปลี่ยนแปลงงบประมาณเนื่องจากปจจุบัน
ราคาวัสดุเพ่ิมข้ึน 

พ.อ.ต.สมพงษ  โชติชื่น 
เลขานุการ 

2.โครงการกอสรางหลังคาคลุมสนามบาสเกตบอลเทศบาลตําบลวาปปทุม เพ่ือกอสราง
หลังคาคลุมสนามบาสเกตบอลเดิมท่ีไมมีหลังคา ขอความเดิม งบประมาณ 1,500,000 
บาท ขอความใหม 2,000,000 บาท เปลี่ยนแปลงงบประมาณเนื่องจากปจจุบันราคาวัสดุ
เพ่ิมข้ึน 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส 
ประธานกรรมการ 

ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม โครงการนี้เปนโครงการเกาท่ีเราไดพิจารณาไปแลวเม่ือวันท่ี 16 
ธันวาคม 2564 เพ่ือของบประมาณเงินกูกองทุน ก.ส.ท. ไปท่ีจังหวัดฯ และทางจังหวัดไดสง
เรื่องกลับมาเพ่ือใหพิจารณาใหม และชวงนี้วัสดุกอสรางตาง ๆ ข้ึนราคาหมด จึงถือโอกาส
ปรับปรุงราคาใหม ใชแบบแปลนเดิมเปลี่ยนตัวเลขงบประมาณจาก 3,600,000 บาท เปน 
4,000,000 บาท เพ่ือใหดําเนินการกอสรางได  

           /ขออนุญาตสอบถาม...  
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นายโกศล  ปะกิระณะ 
กรรมการ 

ขออนุญาตสอบถาม เราสามารถกูเงินจากกองทุน ก.ส.ท. ไดมากนอยแคไหนและขอกําหนด
อะไรบางในการอนุมัติเงินกู  

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส 
ประธานกรรมการ 

ข้ึนอยูกับเงินทุนท่ีเรามีฝากกองทุน ในปจจุบันเรามีเงินฝาก 3,000,000 กวาบาท เรา
สามารถกูได 10 เทา คือ 30,000,000 กวาบาท โครงการท่ีเราทําเรื่องกูนี้ประมาณ 21 
ลานบาท และข้ึนอยูกับสถานะการเงินการคลังของเราดวยวาสามารถชําระหนี้ไดหรือไม 
เพราทางกองทุน ก.ส.ท. กําหนดใหชําระหนี้ในระยะเวลา 10 ป  
 

- มีคณะกรรมการทานใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติม  เชิญครับ 
- ถาไมมีขอมติท่ีประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ท่ี  1/2565 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 
1/2565 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส 
ประธานกรรมการ 

4.3. พิจารณาจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี
2/2565 เทศบาลตําบลวาปปทุม    
เชิญทางเลขานุการนําเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 
2/2565 

พ.อ.ต. สมพงษ  โชติชื่น 
เลข.านุการ 

ขอเชิญคณะกรรมการทุกทานรวมพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6- ๒๕70) 
เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2565  เทศบาลตําบลวาปปทุม รายละเอียดตามเอกสารรางแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีไดใหกับทุกทานแลว ขอเชิญคณะกรรมการทุกทานรวมพิจารณาไปทีละสวน 
     สวนท่ี  ๑  หลักการและเหตุผล 
          เทศบาลตําบลวาปปทุมไดดําเนินการจัดทําและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.
2566 – 2570)ไปแลวนั้น เนื่องจากมีความจําเปนท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะและเพ่ือ
บรรเทาปญหาและความตองการของประชาชน เพ่ือใหการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.
2566 – 2570) ฉบับเพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2565 สมารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนถูกตอง ตรงตามระเบียบและเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด เทศบาลตําบลวาปปทุมจึง
เพ่ิมเติมโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 
2/2565 
     สวนท่ี  ๒  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
          ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน 
12 โครงการ 
          ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสงเสริมการศึกษา อบรม ศาสนาและคุณภาพชีวิต แผนงาน
สาธารณสุข จํานวน 1 โครงการ แผนงานสังคมสงเคราะห จํานวน 1 โครงการ 
          ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม สงเสริม
การเกษตรและการทองเท่ียว แผนงานการเกษตร จํานวน 1 โครงการ 
          รวมท้ังหมด 15 โครงการ งบประมาณ 9,025,000 บาท 
     สวนท่ี  3  บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา รายละเอียดปรากฏในเอกสารท่ีไดแจกให
ทุกทานไปแลว 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส 
ประธานกรรมการ 

ขอเรียนชี้แจงอีกครั้ง โครงการท่ีเราพิจารณานี้เปนโครงการท่ีเราพิจารณาไปแลวในรอบการ
ประชุมวันท่ี 16 ธันวาคม 2564 เปนโครงการเงินกูท่ีจังหวัดสงเรื่องกลับมาใหดําเนินการ 

           /ซ่ึงบางโครงการ...  
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 ใหม ซ่ึงมีบางโครงการท่ีไดถอดถอนออก บางโครงการอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 

– 2565) มีความจําเปนตองนํามาจัดเขาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) จึงจะ
สามารถดําเนินโครงการได มีโครงการท่ีไดเพ่ิมเติมใหม คือ โครงการกอสรางบันไดลงทาสระ
หนองแคน(ดานทิศตะวันออก) 
 

นายโกศล  ปะกิระณะ 
กรรมการ 

อยากใหระบุพ้ืนท่ีดําเนินการในแตละโครงการในรายละเอียดดวย กรรมการแตละทานจะได
เห็นภาพพ้ืนท่ีไดชัดเจนข้ึน 
 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส 
ประธานกรรมการ 
 

ดังนั้นจะพิจารณารายละเอียดไปทีละโครงการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ขนาด 0.04 x 0.04 เมตร พรอมฝาปดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเคหะเจริญ1 (ชุมชนเทศบาลเหนือ) งบประมาณ 874,000 บาท 
2.โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ขนาด 0.04 x 0.04 เมตร พรอมฝาปดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนศรีมงคล (ฝงทางทิศเหนือ จากแยก ถนนสุขภบิาล 9 ถึงแยกถนนสุขาภิบาล
10)(ชุมชนหนองคู) งบประมาณ 963,000 บาท 
3.โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยบึงนคร (ซอยประปา) งบประมาณ 
300,000 บาท 
4.โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยพันธเพ็ง1 (ชุมชนหลักเมือง) งบประมาณ 
115,000 บาท 
5.โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีต ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.04 เมตร พรอมบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมหาปรีชาวงศ1 (ชุมชนเมืองวาป) งบประมาณ 534,000 บาท  
6.โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบุญพิทักษตลอดแนวกําแพงวัดโสมนัส
ประดิษฐ (ชุมชนโสมนัส) งบประมาณ 498,000 บาท  
7.โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยภวภูตานนท1 (ซอยยายใบขาวปุน)(ชุมชน
โสมนัส) งบประมาณ 171,000 บาท 
8.โครงการกอสรางทางเดินเทา ถนนมหาสารคาม – วาปปทุม (ชุมชนเมือง + ชุมชนเทศบาล
เหนือ) งบประมาณ 770,000 บาท 
9.โครงการปรับปรุงทางเดินเทา แอสฟสทติกคอนกรีต ถนนกฤษมานิตย(ท่ีวาการอําเภอ)
(ชุมชนขวัญปทุม) งบประมาณ 400,000 บาท 
10.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเขาบอขยะ งบประมาณ 1,500,000 
บาท 
11.โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก คสล. ถนนประชารัตน จากแยกถนนบุญพิทักษ
ถึงถนนนิวซีแลนด (นอกเขต) งบประมาณ 1,000,000 บาท โครงการนี้แกปญหาน้ําทวม
จากโรงไฟฟาเกาไปถึงถนนนิวซีแลนด  
12.โครงการกอสรางบันไดลงทาสระหนองแคน (ดานทิศตะวันออก) งบประมาณ 
400,000 บาท 
แผนงานสาธารณสุข 
1.โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ี(ดานการปองกันและควบคุมโรคติดตอ) 
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 แผนงานสังคมสงเคราะห 

1.โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ี(ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) 
แผนงานการเกษตร 
1.โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ี(ดานการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมี
รายไดนอย) 
 

มีคณะกรรมการทานใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติม เชิญครับ 
 

นายเพ่ิมศักดิ์  จันทศิลป 
กรรมการ 

ในโครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ี(ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) 
ทําไมเราไมแยกเปนการชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน เขน ภาวะโรคโควิด-19 ท่ีผานมา เนื่องจาก
ถา “สงเสริม” จะเปนการการใหความชวยเหลือกรณีท่ีหลังจากเกิดเหตุแลว  
 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส 
ประธานกรรมการ 
 

จากการท่ีไดไปประชุมประจําเดือนท่ีอําเภอ ไดรับคําตอบมาแลววา ทางกระทรวง
สาธารณสุขไดประกาศแลววาเปนโรคประจําถ่ิน เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2565 จึงใหความ
ชวยเหลือฉุกเฉินไมได และเรามีโครงการท่ีใหการชวยเหลือประชาชนฉุกเฉินในงบกลางอยู
แลว  
 

นายเพ่ิมศักดิ์  จนัทศิลป 
กรรมการ 
 

เราจะสามารถเพ่ิมงบประมาณในกรณีฉุกเฉินไดอีกหรือไม 

พ.อ.ต.สมพงษ  โชติชื่น 
เลขานุการ 

ในการตั้งงบประมาณ เม่ือมีในแผนพัฒนาแลวจะเปนอํานาจของนายกเทศมนตรีสามารถโอน
งบประมาณมาเพ่ิมได เพียงแตโครงการตองปรากฏในแผน เปนเงินตั้งตนไปกอน 
 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส 
ประธานกรรมการ 

มีคณะกรรมการทานใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ 
 

ถาไมมี ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี  
2/2565 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี  2/2565 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส 
ประธานกรรมการ 
 

ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 

นายทองสุข  กนกหงส 
ผูแทน เจาพนักงานท่ีดิน 
กรรมการ 
 

เรียนถามทางเทศบาลมีอํานาจติดตั้งสัญญาณไฟจราจรไดหรือไม บริเวณสี่แยกชุมขนหนองคู
บานตาสมิง เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส 
ประธานกรรมการ 
 

เรามีอํานาจติดตั้ง แตข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน จํานวนรถ ท่ีใชเสนทาง เนื่องจากการ
ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแตละจุดใชงบประมาณเปนจํานวนมาก แตจะรับไวพิจารณาเพ่ือ
ปรึกษาหารือวาจะสามารถติดตั้งไดหรือไมครับ 
 

นายสมจิต  ปตตานัง 
กรรมการ 

มีเรื่องท่ีจะนําเรียน ท่ีประชุมทราบ 2 เรื่อง ดวยกัน 
 

           /1.ทางจังหวัด...  
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 1. ทางจังหวัดมหาสารคามไดคัดเลือกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 อําเภอ 1 ศูนย และไดสงศูนย

พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลวาปปทุม ซ่ึงไดรับคัดเลือก ใหเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 
อําเภอ 1 ศูนย ประจําอําเภอวาปปทุม 
2. ตามท่ีทางอําเภอวาปปทุมจะมีการปรับปรุงฐานพระบรมรูป ร.5 ไดมีการรับบริจาคมา
เรื่อยๆขณะนี้ยอดบริจาคนาจะสามารถดําเนินการได จึงกําหนด วันท่ี 2 มิถุนายน 2565 
ทําพิธีบวงสรวงและเริ่มปรับปรุงฐานพระบรมรูป ร.5  ผูใดท่ีมีความประสงคจะบริจาคสมทบ
สามารถติดตอไดท่ีเสมียนตรา อําเภอวาปปทุม  
ขอนําเรียนท่ีประชุมเทานี้ครับ 
 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส 
ประธานกรรมการ 
 

ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไมครับ 
 

ถาไมมีตองขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทานท่ีสละเวลามารวมประชุมในครั้งนี้   
 

-ขอปดประชุม- 
 

ปดประชุม 12.00 น. 
 
 
 

ลงชื่อ     ผูจดบันทึกการประชุม 
           (นางจุฑามาศ  ปะริตวา) 
                ผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 

ลงชื่อ พ.อ.ต.   ผูตรวจรายงานการประชมุ 
                   (สมพงษ  โชติชื่น) 
                                 เลขานุการ 
 
 
 
 

ลงชื่อ              ผูรับรองรายงานการประชุม 
                   (นายประภาส  กิจจินดาโอภาส) 
                 ประธานกรรมการ 
 


